

**BCH ĐOÀN TỈNH QUẢNG NAM****ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**

\*\*\*

Số : *785* -CV/TĐTN-TGQuảng Nam, ngày *23* tháng 03 năm 2020*"V/v tiếp tục tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19"***Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc.**

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp trên thế giới và tại Việt Nam, số người nhiễm và tỷ lệ tử vong ngày càng tăng, đến thời điểm hiện nay nước ta đã ghi nhận có 116 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trên địa bàn tỉnh đã có 3 ca dương tính liên quan đến người nước ngoài đến tham quan du lịch tại thành phố Hội An và 162 người bị cách ly tập trung do tiếp xúc gần với người nhiễm tại các địa phương. Để góp phần chung tay cùng cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua, các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều cách làm hay, phong phú và hiệu quả như: Chương trình "Áo xanh hành động", may khẩu trang, chiết xuất dung dịch rửa tay để tặng miễn phí, tuyên truyền bằng loa phóng thanh, phát tờ rơi... Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ghi nhận, biểu dương và khen ngợi cách làm của các tập thể, cá nhân điển hình.

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, nhằm tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn phức tạp; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc tiếp tục triển khai các giải pháp như sau:

1. Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và nhân dân để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng.

2. Nắm bắt kịp thời, chính xác thông tin về tình hình dịch bệnh, không gây hoang mang, dao động cho nhân dân; lên án các hành vi tung tin, bịa đặt gây ảnh hưởng tiêu cực trong phòng, chống dịch, đặc biệt quán triệt, tuyên truyền, nhắc nhở, chấn chỉnh ĐVTN trong việc đưa tin sai, không đúng sự thật trên mạng xã hội. Các trang thông tin điện tử, mạng xã hội của huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc tăng cường tuyên truyền, đăng tải thông tin đầy đủ, chính xác, chính thống.

3. Vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân thực hiện nghiêm việc khai báo và kiểm tra y tế ở cơ sở, cách ly y tế tại các khu cách ly tập trung, cách ly tại nơi lưu trú, cách ly tại nơi làm việc, nơi cư trú theo quy định. Triển khai mạnh mẽ, rộng khắp chủ trương khai báo y tế toàn dân tự nguyện; đến từng ngõ, gõ từng nhà để hướng dẫn giúp người dân thực hiện khai báo y tế. Xem đây là công việc cần sự vào cuộc quyết liệt, thể hiện tinh cảm, trách nhiệm, sự nhanh nhạy của tuổi trẻ.



4. Phát huy những kết quả đã đạt được, các cơ sở Đoàn chủ động, tích cực phối hợp các ngành, đoàn thể liên quan nhằm tham gia các hoạt động phòng, chống dịch tại địa phương, đơn vị. Trong quá trình tổ chức thực hiện luôn bám sát và nghiêm túc tuân thủ sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tại địa phương, đơn vị.

5. Củng cố, thành lập các đội hình thanh niên xung kích phản ứng nhanh làm nhiệm vụ tuyên truyền, triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ chính quyền địa phương trong các nhiệm vụ phòng chống dịch khi cần thiết.

6. Thường xuyên báo cáo kết quả tuyên truyền và tổ chức hoạt động phòng chống dịch bệnh tại đơn vị về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam, thông qua Ban Tuyên giáo (*Email: tuyengiaotinhdoan@gmail.com; SĐT: 0235.3.812.436, địa chỉ 191, Huỳnh Thúc Kháng, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam*).

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, Ban TG.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN**

**BÍ THƯ**



**Phạm Thị Thanh**

